



๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง โครงการสานสายใย สกร. ๑๐

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดข้อเสนอรายการส่งเสริมการขายบริการ Special MVPN Package จำนวน ๑ ชุด

ด้วยบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้เสนอรายการส่งเสริมการขายบริการ Special MVPN Package หรือการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ ๕G/๕G/๓G ตามรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทฯ จัดขึ้น และ/หรือซิมการ์ด (SIM CARD : Subscriber Identity Module Card) ที่บันทึกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มาให้ ผู้ใช้บริการได้ใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราค่าใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขาย ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้พิจารณาข้อเสนอของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด แล้ว เห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ในการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้โทรศัพท์ระหว่างหน่วยงาน ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ทดแทนเครื่องเก่าชำรุดเสื่อมสภาพ การใช้งาน โดยได้พิจารณาร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และมีข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการ สานสายใย สกร. ๑๐ ดังนี้

๑. ต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์เครือข่าย AIS ระบบรายเดือนเท่านั้น
๒. ต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่จดทะเบียนในนามกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา ร้อยเอ็ด สถาบัน กศน.ภาค สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เท่านั้น
๓. สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่จดทะเบียนในนามสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด สกร.เขต/สกร.อำเภอ หรืออื่นๆ ต้องย้ายมาจดทะเบียนในนามกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก่อน จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้
๔. ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ต้องไม่ติดสัญญาโครงการใดๆ ทั้งสิ้น และต้องเข้าร่วมสัญญาให้ครบ ๒ ปี โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือคืนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือยกเลิกบริการได้
๕. กรณีมีการโยกย้าย หรือแต่งตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง จะต้องโอนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลขติดตามไปใช้งาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานใหม่ด้วย
๖. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการไม่สามารถเลือกแพคเกจใช้งานเกินสิทธิที่สามารถเบิกได้
๗. ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เว้นแต่ยอมรับเงื่อนไขชำระค่าความเสียหายเครื่องเพิ่มเติมเป็นเงินสดตามระยะเวลาคงเหลือ รวมทั้งค่าเสียโอกาสในการขายให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด โดยค่าใช้จ่ายนี้ไม่สามารถเบิกจ่ายจากทางราชการได้

รวมทั้ง.....

รวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการสานสายใย สกร. ๑๐ จะต้องใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและที่อยู่ตามภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๙๙๔๐๐๐๑๖๑๘๕๙ ที่อยู่ตามภาษีมูลค่าเพิ่ม เลขที่ ๓๑๙ ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐) เท่านั้น ซึ่งจะระบุไว้ในต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี โดยผู้ใช้บริการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นชื่ออื่นมิได้ เนื่องจากข้อมูลการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทำในภาพรวมของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั่วประเทศ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ เกิดขึ้นจะกระทบกับข้อมูลทั้งหมด และอาจไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากทางราชการได้ หากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจพบว่าหน่วยงานใดแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม หน่วยงานนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ในการนี้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง จึงแจ้งมายังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสานสายใย สกร. ๑๐ แจ้งความต้องการผ่านทาง <https://forms.gle/7CctwNcYwaDHHPB27> ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หากเกินระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการสานสายใย สกร. ๑๐ ได้ และเมื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและลงนามในสัญญา Contract Phone เสร็จเรียบร้อยแล้วบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด จะดำเนินการจัดส่งเครื่องโทรศัพท์ให้ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๘๐๑๖

<http://trang.nfe.go.th>



โครงการสานสายใย สกร. ๑๐